



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๗๓-๖๕๑๑๖๙

ที่ นธ ๐๐๓๓.๓๐๑/๗๖๐

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

ตามที่ โรงพยาบาลสุโขทัย ได้จัดทำเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ และได้ประกาศเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และสาธารณสุขทราบแล้วนั้น ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขอเรียนว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบ ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสุโขทัยต่อไป

(นางดวงรัตน์ บุญเกิด)
นักวิชาการพัสดุ

ทราบ/อนุญาต

(นายผดุง ลิ้มเฮง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสุโขทัย อ.สุโขทัย จ.นราธิวาส</p> <p>วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>หัวข้อ : รายงานผลการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <ol style="list-style-type: none">๑ รายงานผลการกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน๒ แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ <p>Linkภายนอก: -</p> <p>หมายเหตุ: -</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นางดวงรัตน์ บุญเกิด (นางดวงรัตน์ บุญเกิด) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง นายผดุง ลีเมฆง (นายผดุง ลีเมฆง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นายธีรพงษ์ ลีเมฆง (นายธีรพงษ์ ลีเมฆง) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕</p>	